

## เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในวันนี้ (วันที่ 4 พฤษภาคม 2541) นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป โดยได้ให้เหตุผลในการลาออกว่า มีความเชื่อมั่นว่าตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดมาในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ แต่ในขณะนี้ได้มีเหตุที่ทำให้ต้องพิจารณาทบทวนถึงการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีความชำนาญในการบริหารเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศยังประสบปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงที่ต้องแก้ไขอย่างรีบเร่งและต่อเนื่อง ตัวผู้ว่าการมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กร และควรได้รับการเชื่อถือและสนับสนุนจากวงการต่าง ๆ โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ในขณะนี้ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยส่วนรวมด้วย

(2) ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามทุ่มเทกำลังความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศอย่างเต็มที่อยู่ขณะนี้ แต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผลการทำงาน โดยโยงกับเรื่องในอดีตที่การดำเนินงานของธนาคารไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง การนำเรื่องในอดีตกับปัจจุบันมาโยงกันตลอดเวลา ทำให้ผลงานในปัจจุบันของธนาคาร ไม่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางตัดความเชื่อมโยงดังกล่าว โดยนายชัยวัฒน์กล่าวว่า เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญเพราะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในอดีตมาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารมีผู้นำใหม่ ที่สามารถดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศให้ลุ่สว่างต่อไป โดยไม่มีภาพในอดีตมาเป็นตัวถ่วง

จึงขอลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในวันที่ (วันที่ 4 พฤษภาคม 2541) นายจรุง หนูขวัญ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอให้การลาออกมีผลเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไป ทั้งนี้ นายจรุง หนูขวัญ ได้ให้เหตุผลในการลาออกว่า เพื่อให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะต้องควบคุมดูแลนโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การพิมพ์ธนบัตร ตลอดจนการตรวจสอบและกำกับสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางปรับปรุงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากทุกวงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอลาออก โดยมีความประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างได้ผลดีและได้รับการเชื่อถือสนับสนุนจากวงการต่าง ๆ จึงเป็นความประสงค์ที่สอดคล้องกันกับทุกฝ่าย

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศด้วยดีจนปรากฏผลในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีงานสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดัง ๆ ให้ลุล่วงต่อไปอีกมากในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม โดยจะต้องมีบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินการด้วย

การลาออกของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2541 ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่กระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไป นั้น ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรา 19 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถวายคำแนะนำพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาและได้หารือกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแล้ว เห็นว่า ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล คือบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 พฤษภาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ก็จะได้เสนอชื่อ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ  
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สำหรับการแต่งตั้งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้ดำเนินการต่อไป โดยคำนึงถึงหลักความต่อเนื่องในการ  
ทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน